



ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๘

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๓ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ  
ที่ ก.พ. รับรอง จำนวน ๑ เล่ม

ตามหนังสือที่อ้างถึง นำส่งรายชื่อปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของ  
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐต่าง ๆ ที่ ก.พ. รับรอง มาเพื่อส่วนราชการทราบและใช้ประโยชน์  
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณามีมติรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญาและประกาศนียบัตร  
วิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ตามหนังสือที่อ้างถึง รายละเอียด  
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัด  
ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)

เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๒๑ - ๗

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๔

## 71. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

มีคณะวิชาทั้งหมด 4 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยน่าน

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา/วิชาเอก	ผลการรับรอง	หมายเหตุ
<b>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>				
1	ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	การออกแบบนิเทศศิลป์	สาขาวิชาจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางการออกแบบนิเทศศิลป์	
<b>คณะวิทยาการจัดการ</b>				
1	ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต	การตลาด	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการตลาด	มี 3 กลุ่มวิชา คือ 1. การตลาดบูรณาการ 2. การตลาดระหว่างประเทศ 3. การตลาดระหว่างประเทศ
2	ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการธุรกิจบริการ	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการธุรกิจบริการ	
3	ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต	การบัญชี	สาขาวิชาการบัญชี ทางการบัญชี	
<b>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>				
1	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต ทางคอมพิวเตอร์	

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา/วิชาเอก	ผลการรับรอง	หมายเหตุ
2	ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางสิ่งแวดล้อม	มี 6 กลุ่มวิชา คือ 1. สิ่งแวดล้อมศึกษา 2. วิทยาการและเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 3. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 4. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 5. นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6. การพัฒนาการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร
3	ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	คณิตศาสตร์	สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ทางคณิตศาสตร์	
4	ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
<b>วิทยาลัยน่าน</b>				
1	ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการ	มี 2 กลุ่มวิชา คือ 1. กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป 2. กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา/วิชาเอก	ผลการรับรอง	หมายเหตุ
2	ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	รัฐประศาสนศาสตร์	สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหาร	มี 2 วิชาเอก คือ 1. วิชาเอกบริหารรัฐกิจ 2. วิชาเอกบริหารการพัฒนา